

# มติ/ข้อสั่งการ

## การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด

ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมโตนงาช่าง ชั้น 2 ตึกสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

**STRONG**  
SONGKHLA



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
Songkhla Provincial Public Health Office

เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากมีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ที่กำลังปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอให้กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมได้มีการสรุปทำความเข้าใจต่อท่านก่อนการประชุม และเน้นย้ำระเบียบกฎหมายอำนาจหน้าที่ ในการลงนามหนังสือ

### ติดตามข้อมูลการ REFER BACK

-ขอให้ นำเสนอความก้าวหน้า ทุก 3 เดือน โดยจำแนกข้อมูลการ Refer ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ ด้วย และขอให้รพ.ทุกแห่งใช้ Tele Medicine

-ขอให้นำเสนอประเด็น ความก้าวหน้า Warfarin Clinic รอบ 3 เดือน (ต.ค.65-ธ.ค.65) ในการประชุมครั้งต่อไป

### ประเด็นเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย

มอบหมายให้อำเภอที่มีความเสี่ยงการระบาดในปี 66 (สะเดา เมือง จะนะ) วิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล นำเสนอแนวทางการป้องกันในการประชุมครั้งต่อไป โดยฝ่ายคร.สจ.ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล

### เรื่องจากโรงพยาบาล

-ประเด็น COPD/Asthma. มอบหมายงานดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพประมวลข้อมูล Drug Catalog

-มอบหมายทีมเคส สจ. รวบรวมข้อมูลยาเพื่อต่อรองการจัดซื้อ

-นำเสนอเรื่องหัวใจ STORKE และกัญชาในครั้งต่อไป

-มอบหมาย Service Plan เพิ่มเรื่อง การลดอัตราการตายจากโรค Leptospirosis และ Melioidosis

### ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม/งบลงทุน/งบประมาณ

งบลงทุน รายการอาคารพิภพพยาบาล รพ.นาหม่อม ขอให้ปรับแผนการดำเนินการนำเสนอครั้งต่อไป

งบลงทุนปี 66 มอบหมายให้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการถูกพิงงบประมาณ พิจารณาความเป็นไปได้ในการคั่นงบประมาณ

มอบหมายให้รองนพ.สจ.ชวน มุณีเนียม และกลุ่มงานบริหารฯ ติดตามและนำเสนอเรื่องค่าตอบแทนเสียงภัยโควิด 19 ในครั้งต่อไป

### ความก้าวหน้ารายงาน 506

เปลี่ยนหัวข้อเป็น การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ขอให้ผู้รับผิดชอบ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอติดตามเรื่องการส่ง Zero Report

### เตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

กำหนดให้ โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา ร่วมนำเสนอในประเด็น Service plan ที่รับผิดชอบ และสจ.สงขลา นำเสนอในภาพรวมระดับจังหวัด

### โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข

กำหนด Kick Off ในวันที่ 28 ม.ค.66 ณ ห้องฯ เซนทริล หาดใหญ่ มีกิจกรรมการออกบูธ ความรู้สุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ แจกผ้าอ้อม แจกแว่นตา โดยขอให้ รพ.หาดใหญ่บริหารจัดการงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

### การเตรียมรับมืออุบัติเหตුව่วงสงกรานต์

มอบหมายกลุ่มงาน NCD วางแผน วิเคราะห์สถานที่เกิดอุบัติเหตุในด้านชุมชน หน่วยวัด แอลกอฮอล์ ส่งข้อมูลให้ด่านสกัด เส้นทางหลัก เตรียมรับมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้ล่วงหน้า